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  นายก ส.ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เผยได้จัดทำหนังสือถึง รนม.-รมว.พณ.เพ่ือให้ความเห็นต่อประกาศ พณ.ที่เกี่ยวข้อง
กับการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าวัตถุดิบ รวมทั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุฯตรวจสอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และวัตถุดิบทดแทน ระบุการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ 1.2 ล้านตัน ยังคงมีอุปสรรคจากประกาศ พณ.ที่แต่งตั้ง
คณะอนุฯเพ่ือตรวจสอบการนำเข้า/อนุญาตนำเข้า และเชื่อว่าอาจจะไม่ได้รับการอนุญาตให้นำเข้าเลย  

  ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตหลังคาเหล็กยื่นหนังสือถึง รนม.-รมว.พณ.เพ่ือขอให้ทบทวนการใช้มาตรการ AD สินค้า
เหล็กผลิตหลังคาที่นำเข้าจากบางประเทศ โดยมีเลขาฯ รมว.พณ.เป็นตัวแทนรับหนังสือของกลุ่มตัวแทนฯ 

 กลุ่มผู้ค้าและผู้ผลิตปุ๋ยไทย เผย คน.อนุญาตให้ปรับขึ้นราคาปุ๋ยเคมีหน้าโรงงานแล้วตามต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งทำให้ราคา
จำหน่ายปรับเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 20-30% ด้านศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดราคาปุ๋ยยูเรียนำเข้าปี 65 จะอยู่ที่ 950-1,000 USD/ตัน

 รนม.พล.อ.ประวิตรฯ กำชับ พณ.-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์น้ำมันปาล์มไม่ให้กระทบเกษตรกร-ผู้บริโภค
 รองฯ คน.เผยกรมได้ร่วมหารือห้างฯ 6 แห่ง เพ่ือติดตามภาวะราคาปริมาณสินค้าอาหาร-ของใช้จำเป็นในช่วงเปิดเทอม 

พบว่าความต้องการเพ่ิมขึ้น 10% ขณะที่ผู้ค้าตลาดยิ่งเจริญเผยคนซื้อของน้อยลง ยอดขายลดลง เนื่องจากของแพง 
  รนม.-รมว.พณ.เป็น ปธ.เปิดงานแสดงสินค้า The Marché by STYLE Bangkok 2022 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ 
  รนม.-รมว.พณ.แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร“การค้าระหว่างประเทศ สำหรับผู้บริหารยุคใหม่”
  รมช.พณ.เผยมอบ พค.พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกยกระดับ“สมาร์ทโชวห่วย”ช่วยรายเล็กเติบโต-กระตุ้น ศก.ฐานราก 
  อ.คต.เผยสถาบัน APi นำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมอาหาร ร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 
  รนม.-รมว.พณ.ในฐานะหัวหน้า ปชป.แสดงความยินดี“ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่”พร้อมขอบคุณทุกคะแนนเลือก“ดร.เอ้” 
   

 

 
 

 รนม.-รมว.พณ.ในฐานะ ปธ.การประชุม รมต.การค้าเอเปค เผยผลการประชุมถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดี 
ระบุสมาชิกยังคงเดินหน้าความร่วมมือและสนับสนุนประเด็นที่ไทยผลักดัน โดยเฉพาะการจัดทำ FTAAP 
รวมถึงการผลักดันการค้าพหุภาคีและโมเดล ศก.BCG เพ่ือขับเคลื่อน ศก.หลังสถานการณโ์ควิด-19 คลี่คลาย  

 รนม.-รมว.พณ.กำหนดเป้าหมายทางการตลาดของผลไม้ไทยในปีนี้ว่าจะต้องส่งออกไม่น้อยกว่า 2.8 แสนล้านบาท
 รนม.-รมว.พณ.เผย พณ.ผลักดันตลาดส่งออกนำเงินเข้าประเทศ พร้อมขับเคลื่อนความตกลง FTA กับประเทศคู่ค้า
 อ.สค.เผยผู้ประกอบการไทยมีโอกาสเพิ่มยอดขายสินค้าเสื้อผ้าไทยผ่านแพลตฟอร์ม Tik Tok ของจีน เนื่องจาก Tik Tok 

ได้รับความนิยมมากในจีน มีฐานผู้ใช้งาน 1.1 พันล้านคน แนะควรโพสต์ขายทั้งในรูปแบบวีดิโอและการถ่ายทอดสด
 ทูตพาณิชย์ ณ กรุงเบอร์ลิน ผลักดันนโยบาย“อาหารไทย อาหารโลก”ผ่านการจัดงาน Touch of Thainess in Berlin 

 

 

 

  พณจ.นครพนม หารือผู้ส่งออกโค-กระบือมีชีวิต เพ่ือเตรียมการส่งเสริม เชื่อมโยงตลาด ตปท.กับผู้ผลิตในจังหวัด 
 พณจ.ลำพูน กล่าวเปิดงานสัมมนา“ลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย”ซึ่งจัดโดย พค. 
  สพจ.ขอนแก่น ลงพ้ืนที่ตรวจน้ำมันปาล์ม ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาเด็ดขาด พบส่วนใหญ่ยังคงจำหน่าย 68-70 บาท/ขวด
  สพจ.พะเยา ออกประกาศให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตร ตามประกาศของ กกร. 
 สพจ.เพชรบุรี หารือร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดดอนขุนห้วย เพ่ือวางแผนระบายผลผลิตสับปะรดบริโภคสด 
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